

เชื่อบัณฑิตครูมีโอกาสสอบได้กว่าไม่จบครู

นำเสนอเมื่อ : 22 มี.ค. 2560

**“การรณ”แจ้งเปิดกว้างให้คนไม่จบสายครูสอบครูผู้ช่วยมองที่ผลประโยชน์ของประเทศ
มั่นใจบัณฑิตครูมีภาษีมากกว่า**

ตามที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เห็นชอบการปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย และแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีทั่วไป ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยเปิดให้ผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สมัครสอบได้ นั้น นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า สพฐ.ได้จัดประชุมวิดิโอคอนเฟอเรนซ์ร่วมกับ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพท.)ทั่วประเทศ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการรับสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย กรณีทั่วไป พ.ศ.2560ที่จะเปิดรับสมัครสอบระหว่างวันที่ 29 มี.ค.- 4 เม.ย.2560 นี้

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ยังได้ซักซ้อมความเข้าใจด้วยว่า ในกรณีที่ผู้ที่ไม่ได้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูสอบได้ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) จะต้องจัดส่งบัญชีรายชื่อมายัง สพฐ. เพื่อดำเนินการประสานไปยังคุรุสภา ในการออกหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูให้ ซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่มีสิทธิสมัครรับที่จะได้รับการบรรจุเป็นครูผู้ช่วย อย่างไรก็ตามภายในระยะเวลา 2 ปี คุณกลุ่มนี้จะต้องพัฒนาตัวเอง เพื่อให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามเงื่อนไขของคุรุสภา ส่วนกรณีที่มีนักศึกษาคุรุศาสตร/ศึกษาศาสตร หลักสูตร 5 ปีออกมาไว้วางการปรับเกณฑ์ดังกล่าวทำให้ผู้ที่เรียนหลักสูตรครู 5 ปีเสียเปรียบนั้น เรื่องนี้เป็นนโยบายของ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รรมว.ศึกษาธิการ ที่ต้องการเปิดทางให้ไต่คุณดี คนเก่งมาเป็นครู ซึ่งเป็นการให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ของประเทศ ทั้งนี้ตนมองว่าการสอบภาค ข ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และภาค ค ความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ผู้ที่เรียนจบวิชาชีพครูจะมีภาษีมากกว่าอยู่แล้ว

“เมื่อมีการเปิดกว้างให้ผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูมาสมัครสอบได้ เชื่อว่าปีนี้จะมียุทธศาสตร์สอบครูผู้ช่วยมากถึงประมาณ 150,000 คน จากปีที่ผ่านมาที่มีผู้สมัครกว่า 130,000 คน ซึ่งในการสมัครจะต้องมีการแยกกลุ่มผู้สมัครที่มีใบอนุญาตกับไม่มีใบอนุญาต เพื่อนำมาใช้ในการสังเคราะห์ข้อมูลว่ากลุ่มใดมีอัตราส่วนในการสอบได้มากกว่ากัน ซึ่งจะสมารถตอบคำถามข้างต้นได้และเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการสอบบรรจุในครั้งต่อไป”นายการุณกล่าว

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก [เดลินิวส์ วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา 15.28 น.](#)